

บทบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์

โดยตอบสนองตามคำเชิญของท่าน ดร. สิ้นละวง คุดโพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ท่าน อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยภริยา และคณะ ได้เดินทางมาเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2551

ในระหว่างการเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ คณะผู้แทนระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ได้พบปะกับ คณะผู้แทนระดับสูงนครหลวงเวียงจันทน์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจำนวนหนึ่ง และที่สำคัญ คณะได้เข้าเยี่ยมชมค่านับ ฯพณฯ บัวซอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนิทสนมฐานบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรือนเคียง

บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีฐานบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรือนเคียง และโดยเฉพาะระหว่าง 2 นครหลวง และเป็นการขยายบทบันทึกร่วมมือ 2 ฝ่าย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ให้เป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เห็นพร้อมกันดังนี้.-

1. ทั้งสองฝ่าย ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามบทบันทึกระหว่าง 2 นครหลวง ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ คนก่อน ซึ่งจะมีการให้ทุนฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครแก่พนักงานนครหลวงเวียงจันทน์จำนวนหนึ่ง
2. ทั้งสองฝ่าย จะสืบทอดแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง และคณะวิชาการในสาขาที่ 2 นครหลวง มีความสนใจ และเป็นไปตามกลไกการต่างประเทศของ 2 ประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นดีกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษา สาธารณสุข แรงงาน การพัฒนา และคุ้มครองตัวเมือง
3. ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 นครหลวง และเฉลิมฉลองวันนครหลวงเวียงจันทน์ ครบรอบ 450 ปี (ปี พ.ศ. 2553) โดยจะมีการแลกเปลี่ยนการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงานร่วมกัน
 - 3.1 กรุงเทพมหานคร เห็นชอบจะพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอของเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในการสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะมิตรภาพกรุงเทพมหานคร-เวียงจันทน์ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่นครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี (ปี พ.ศ. 2553) ณ บ้านหนองด้วง เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ ตามข้อกำหนดแห่งราชอาณาจักรไทย และตามข้อกำหนดแห่ง สปป.ลาว

3.2 กรุงเทพมหานคร เห็นชอบสนับสนุนในการเฉลิมฉลองวันสถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงครบรอบ 450 ปี (ในปี พ.ศ.2553) โดยจะส่งผู้แทนและกิจกรรมของตนเข้าร่วมงานตามคำเชิญของฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์

4. ฝ่ายกรุงเทพมหานคร ยินดีสนับสนุนการจัดงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ พ.ศ. 2552 ตามแผนของรัฐบาล และเห็นชอบให้ทุนนักเรียนพรสวรรค์กีฬา ณ บ้านร่องคำ เมืองจันทะบูลี มาฝึกซ้อมการกีฬา ณ กรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสืบทอดสายสัมพันธ์มิตรภาพอันดีงาม และความร่วมมือ 2 นครหลวงให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม ฝ่ายกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ ท่านเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางไปเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ซึ่งฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ตอบรับการเชิญด้วยความยินดี สำหรับวัน เวลา รายละเอียด ทั้งสองฝ่ายจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยผ่านช่องทางการทูตของสองประเทศ

บทบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ได้ทำขึ้น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2551 คู่กันเป็นสองฉบับ เป็นภาษาไทยและภาษาลาว ซึ่งทั้งสองฉบับมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

หัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูง
กรุงเทพมหานคร



นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูง
นครหลวงเวียงจันทน์



ดร. สิ้นลวง คุตไพฑูณ
เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์